



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 19 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,891 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,034,981 ราย เสียชีวิต 129 ราย เสียชีวิตสะสม 27,041 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,927 ราย รักษาหายสะสม 3,811,934 ราย ยังรักษาอยู่ 197,349 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 504,982,914 (+284,049) ราย เสียชีวิต 6,224,052 (+1,081) ราย รักษาหาย 456,379,810 (+862,963) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **จีน** เชียงไฮ้พบผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิต 3 รายแรกนับตั้งแต่ล็อกดาวน์/ ปักกิ่งเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้สูงอายุ **เกาหลีใต้** ยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 เกือบทั้งหมด แต่ต้องสวมหน้ากากฯต่อ และพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 50,000 คนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 เดือน **บราซิล** ไม่ต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคุมโควิดหลังใช้มานานกว่า 2 ปี **อินเดีย** ผู้ติดเชื้อโควิดสูงในรอบ 1 เดือน ผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงในรัฐเกรละ **สหรัฐอเมริกา** เตรียมร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสูงสุดผู้นำโลก ว่าด้วยโควิด 19 ครั้งที่ 2

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการรับมือโควิดหลังสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, mcot, INN, thaipbs, thebangkokinsight, nationtv, plewseengern, newtv, topnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์มีการเตรียมความพร้อมเวชภัณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะยาพาราเซตามอล ส่วนมาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษเพิ่มเติมที่จะเสนอที่ประชุม ศบค. อยากให้ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปก่อน หากสถานการณ์ไม่มีเกินขีดความสามารถของระบบสร. พร้อมยืนยันว่า ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ยังไม่ประกาศเป็นโรคประจำถิ่น เป็นการเตรียมการไว้เท่านั้น แต่หากทำได้จริงก็จะดำเนินการทันที สิ่งสำคัญที่สุดขอให้ทุกส่วนมีความพร้อมในทุกด้านไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, INN, thestandard)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ แนะนำประชาชนและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับช่วง 7 วันหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองใน 7 วัน รักษาระยะห่าง งดพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิด ตรวจ ATK และขอให้หน่วยงานพิจารณา WFH ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ สร.อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, amarintv, thaipbs

- นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลับจากสงกรานต์รับชุดตรวจ ATK ได้ที่หน่วยบริการกว่า 2,000 แห่ง ผ่านแอปเป่าตัง จำนวน 2 ชุด โดยขอให้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทันที และบันทึกผลตรวจในแอปเป่าตัง ในกรณีที่ผลตรวจขึ้น 2 ชุด หลังจากบันทึกผลในแอปเป่าตัง จะมีคำแนะนำการรักษาตามขั้นตอนและกลุ่มอาการต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, isranews)

- นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดมท. สั่งการให้มวจ.ทุกจังหวัดและกรุงเทพฯ เตรียมความพร้อมมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรภายหลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

2. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, อินโฟเควสท์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, INN, ch7, mcot, sanook, pptvhd, isranews, hfocust)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อลดลงหลังจากที่เพิ่มสูงไปก่อนสงกรานต์ แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผู้ป่วยอาการหนักส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีโรคเรื้อรัง และมีอาการปอดอักเสบ สำหรับอัตราการครองเตียง 30% มีเตียงเพียงพอรับผู้ป่วยอาการหนักได้ สร.ยังคงระดับการเตือนภัยไว้ที่ระดับ 4 จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น โดยต้องติดตามสถานการณ์การติดเชื้อหลังสงกรานต์ จะกระทบต่อการเข้าสู่โรคประจำถิ่นหรือไม่ ต้องดูตามอัตราผู้ติดเชื้อ ความรุนแรงของโรค และติดตามผู้ป่วยอาการหนัก หากเป็นไปตามแนวโน้มอาจเข้าสู่โรคประจำถิ่นได้ตามเป้าหมายเดิม คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท. ติดตามสถานการณ์ โควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้รับรายงานว่ายังคงเป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ ประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วและคงต้องใช้เวลาอีก 1 สัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางกลับตรวจสอบตัวเอง อย่างไรก็ตาม ทุกคนยังต้องระมัดระวังต่อไปเพราะขณะนี้สถานการณ์ระบาดยังคงอยู่ทั่วโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- ศบค. รายงานสถานการณ์ 10 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่สูงสุด ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 2,943 ราย 2.ชลบุรี 704 ราย 3.นนทบุรี 599 ราย 4.นครศรีธรรมราช 547 ราย 5.สมุทรปราการ 522 ราย 6.ขอนแก่น 483 ราย 7.บุรีรัมย์ 469 ราย 8.ร้อยเอ็ด 455 ราย 9.สมุทรสาคร 384 ราย 10.นครปฐม 341 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, sonhitalk

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โปสเตอร์ว่า ยอดเสียชีวิตโควิด 19 ในประเทศสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เพิ่มจากสัปดาห์ก่อนถึง 19% ขณะที่จำนวนติดเชื้อใหม่ลดลง 11% สะท้อนว่า การระบาดของไทยยังคงรุนแรงเมื่อเทียบกับภาพรวมของทวีปเอเชียและของโลก รวมถึงจำนวนการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสวนกระแสโลกอย่างชัดเจน นโยบายและมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่ผ่านมานั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจำเป็นต้องได้รับการทบทวน

สื่อที่นำเสนอ : เพจ ชมรมแพทย์ชนบท เว็บไซต์ ch7

- เพจ ชมรมแพทย์ชนบท โปสเตอร์กราฟจำนวนผู้ป่วยโควิดอาการหนักที่ใส่ท่อช่วยหายใจใน ICU พร้อมแสดงความเห็นว่าการอัตรายจะยังเพิ่มอีกพักใหญ่ หากไม่มีมาตรการที่ได้ผล นับเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของรัฐบาล

3. อนุมัติบ้านพักคนชราเป็น Community Isolation

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, อินโฟเควสท์, thailandplus, acnews

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย สปส. ออกประกาศกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) เป็นสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วยชั่วคราว ประเภท Community Isolation ในการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอส่งต่อรพ. โดยต้องได้รับอนุมัติจาก สปส. หรือ สสจ. ซึ่งต้องมีการแยกกักตัวอย่างเหมาะสม มีความปลอดภัยในสถานดูแล (Nursing Home Isolation) ตามแนวทางที่สธ.กำหนด

4. แนวทางการจ่ายค่าดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, มติชน, isranews, TNN)

- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช. เห็นชอบแนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว สิทธิบัตรทอง 30 บาทที่เข้ารับบริการสถานพยาบาลอื่นหรือรพ.เอกชน ที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการกับ สปสช. โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเหมือนกับหน่วยบริการในระบบ สำหรับผู้ป่วยนอกจะจ่ายแบบแยกกักตัวที่บ้าน (OP Self Isolation) โดยเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อราย ส่วนผู้ป่วยในเหมาจ่ายกรณีรักษาตั้งแต่ 1-6 วัน อยู่ที่ 6,000 บาท ในกรณีรักษา 7 วันขึ้นไปจะเหมาจ่ายอยู่ที่ 12,000 บาท

5. คก.ส่งข่าว ดูแลผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, มติชน, workpointtoday, mcot, thebangkokinsight, thailandplus

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ทน.ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. เผย รมว.สธ. มอบหมายให้เป็นผู้แทนรับหนังสือจากกลุ่มผู้ประกอบการ ชมรมหาบเร่แผงลอย สมาคมไรเดอร์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และสมาคมผู้ขับขี่รถรับจ้างแห่งประเทศไทย ขอให้จัดทำ คก.ส่งข่าวให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานต่างๆ โดยมีเครือข่ายผู้ค้ากระจายอยู่ทั่วทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ สธ.จะได้ประสาน สปสช., กรุงเทพมหานคร และสมาคมรพ.เอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนต่อไป

6. เครียดติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)

- นายพิพัฒน์ เหมือนประยูร อายุ 24 ปี จ.กาญจนบุรี ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า พบเสียชีวิตจมน้ำในแอ่งน้ำขนาดใหญ่ คาดเกิดอาการเครียด เนื่องจากติดโควิด จึงตัดสินใจเดินลงแม่น้ำแควใหญ่ฆ่าตัวตาย

7. ชาวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ

- กรมควบคุมโรค ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์คลิปวีดิโอสอบแอลกอฮอล์เจลว่าเป็นของแท้หรือของปลอมด้วยวิธีการเอาไปถูกกับใบเสร็จรับเงิน พบเป็นข้อมูลเท็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, springnews)

- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่กินฟ้าทะลายโจร 3 แคปซูล ก่อนออกจากบ้าน สามารถป้องกันเชื้อโควิด 19 ได้ 12 ชม. พบเป็นข้อมูลเท็จ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการสร. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และอสผ.ในการปฏิบัติงานป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.สต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ในการเดินหน้าฉีดวัคซีนเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา)</p> <p>- นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศร. กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่า วัคซีนเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปคิดว่ามีเพียงพอ แต่เด็กอายุ 5-12 ปี ซึ่งใช้สูตรฟ้าสีส้มยังคงค่อนข้างกังวล เพราะวัคซีนเข้ามาช้า และเข้ามาสัปดาห์ละ 3 แสนโดส กังวลว่าจะได้ช้ากว่ากำหนดจึงต้องวางแผนการฉีดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการได้เร็วที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook</p> <p>- สื่อออนไลน์แชร์คลิปของผู้ใช้ TikTok @shizu0405fc3 เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เดินทางมาเที่ยวไทย ลงคลิปถอดแมสก์กลางที่สาธารณะต่าง ๆ เปิดหน้ายื่นเด่นในรถไฟฟ้า ไล่ฉีดน้ำบนสถานี ขณะที่ชาวเน็ตเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการโดยด่วน และพินักกฎหมายค่อนข้างชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์แสดงความเห็น 5 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับโควิด ดังนี้ 1. เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายได้ทางอากาศ ติดทางการหายใจ 2. วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนเชื้อตาย ประสิทธิภาพในการลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต สู้วัคซีนชนิดอื่น ๆ ไม่ได้ แต่การฉีดวัคซีนเชื้อตายยังคงดีว่าไม่ฉีด 3. แนะนำให้คนไทยเรียนรู้อยู่ร่วมกับโควิด และใช้ชีวิตอย่างมีสติ 4. คนไทยเกือบทุกคน มีโอกาสจะติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่ช้าก็เร็ว 5. ไม่มีหลักฐานจากการศึกษาขนาดใหญ่ว่ายาฟ้าวิพริราเวียร์สามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด อภ.ควรเลิกผลิตและนำเข้ายาฟ้าวิพริราเวียร์ เชื่อว่าอีกไม่นานแพทย์ไทยคงเลิกใช้ยาฟ้าวิพริราเวียร์</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>งานวิชาการกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, INN, soudhitalk)</p> <p>- นพ.นรเทพ อัครพิริยะ นพ.สสจ.ระนอง เผย วันที่ 22 เม.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. จะเดินทางไปเปิดงานวิชาการกัญชาทางการแพทย์ : ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ ในเขตสุขภาพที่ 11 จ.ระนอง พร้อมเตรียมทำเมนูใจแอนท์ราเรจิกัญ คือ เมนูกึ่งมังกรมาปรุงรสกับกัญชา มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ การสาธิตการปลูก การนำกัญชา กัญชง มาใช้ในระดับครัวเรือน และการออกบูธแสดงผลผลิตกัญชากัญชง</p>	-
<p>WHO รมรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : js100,mgonline, lokwannee, thaipost, bangkokbiznews, matichon, naewna,</p> <p>- นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เผย WHO ได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 คือ “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรกิจกรรม การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเฉลี่ยหากนักสูบ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ได้ จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 74 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ชาวไร่ยาสูบเองก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่าการได้รับจากบุหรี 50 มวนต่อวัน โดยในแต่ละปีมีขยะก้นบุหรีถึง 4.5 ล้านล้านชิ้นถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม และบุหรีคร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกสูงถึงกว่า 8 ล้านคนต่อปี</p>	-
<p>กินไอศกรีมแต่พอดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงหน้าร้อน ควรจำกัดปริมาณในการกิน "ไอศกรีม" เพราะมีส่วนผสมของไขมันอิ่มตัว และน้ำตาลสูง หากบริโภคมากไป เสี่ยงไขมันสะสม เสี่ยงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น</p>	-
<p>ด้านการใช้ 3 สารอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันมะเร็งฯ ขอยืนยันจุดยืนเดิมในการร่วมต่อต้านการใช้ 3 สารอันตราย หลังมีการนำเสนอข้อมูล โดยอ้างข้อมูลจากผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำบางส่วนของข้อความในหนังสือมาตีพิมพ์ดังนี้ "องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) ยังไม่ได้จัดให้สารพาราควอตอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็งเนื่องจากข้อมูลสนับสนุนการก่อให้เกิดมะเร็งยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ยังมีข้อมูล</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำคัญด้านอื่นในหนังสือชี้แจงที่ไม่ได้ถูกนำมาเสนอ เช่น งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาในประชากร 57,311 คน พบว่า ผู้ที่เคยใช้สารพาราควอตอาจมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์</p>	
<p>สรุป 7 วันอันตราย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360องศา - ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน 17 เม.ย.2565 เกิดอุบัติเหตุ 188 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 171 คน ผู้เสียชีวิต 31 ราย สถิติอุบัติเหตุสะสม 7 วัน (11-17 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,869 คน ผู้เสียชีวิต 278 ราย เชียงรายเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด เชียงใหม่บาดเจ็บสูงสุด กรุงเทพฯ เสียชีวิตสูงสุด สาเหตุจากขับรถเร็ว เมาแล้วขับ</p>	